

LỄ CHÀO CỜ ĐẶC BIỆT CỦA HỌC SINH K61 YÊN HOÀ

Ngày 20/05, một buổi lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức tại sân trường Yên Hoà. Đối với học sinh K61, đây là một kỷ niệm đẹp khép lại tuổi học trò dưới mái trường cấp 3 thân yêu này.

“Lễ chào cờ đặc biệt” là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Thanh âm ký ức” dành riêng cho học sinh khối 12 của nhà trường. Từ 7h sáng, lá quốc kỳ đỏ thắm đã tung bay phấp phới trong màu nắng tháng năm. Vẫn là những chiếc áo dài, những bộ đồng phục và những ánh mắt trong trẻo nhưng tất cả sắp trở thành kỷ niệm bởi chỉ vài ngày nữa thôi, học sinh K61 sẽ rời xa Yên Hoà. Đây là lần cuối cùng các em được tham dự lễ chào cờ với tư cách là học sinh trường chuyên làng Cót. Những giây phút trang nghiêm của lễ chào cờ sẽ là những ký ức không thể nào quên trong trái tim của bất cứ ai đã từng cắp sách đến trường.









Sau những tiết mục văn nghệ rất ấn tượng, bác Đặng Tiến Hải - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh khóa K61 đã có những chia sẻ xúc động với thầy cô và học sinh, đồng thời gửi lời cảm ơn Yên Hoà vì đã trở thành ngôi nhà thứ hai của lứa học trò K61.



Phụ huynh và học sinh K61 cũng dành những tình cảm yêu thương và trân quý cho nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 12. Những bó hoa tươi thắm được gửi tới Ban Giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm như một lời tri ân chân thành với những người lái đò cần mẫn đã đồng hành cùng các em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Dù chưa nói lời tạm biệt nhưng những giây phút cuối cùng này đã khiến cho thầy trò rưng rưng xúc động.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng mang đến một trò chơi thú vị dành riêng cho các thầy cô chủ nhiệm để các thầy cô mãi nhớ về lứa học trò K61. Thầy cô sẽ không bao giờ quên lứa học trò K61 thông minh, tài giỏi, đáng yêu và giàu tình cảm.





Khép lại chương trình, giai điệu quen thuộc của ca khúc “Chúng ta yêu Yên Hoà” một lần nữa lại vang lên như lời nhắn nhủ rằng: *“Chúng ta yêu Yên Hoà vì những điều tốt đẹp nhỏ bé hàng ngày: nụ cười của bác Giám thị, tiếng phán trên bảng*

đen, những thanh âm rộn rã vang lên nơi góc sân trường... Chúng ta yêu Yên Hòa vì những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những cố gắng âm thầm và những kỷ ức ta đã cùng nhau tạo nên. Và vì thế, đã, đang, luôn luôn và sẽ mãi, chúng ta yêu Yên Hòa”...



Để ghi dấu những kỷ niệm cuối cùng bên thầy cô và bạn bè, ngay sau buổi lễ là màn “Đại chiến bóng nước” sôi động. Mặc dù hoạt động này mang hình thức của một cuộc thi tài giữa các lớp nhưng dường như tất cả K61 đang cùng nhau chung vui trong ngày hội đặc biệt dành cho mình. Các thầy cô giáo trút bỏ vẻ nghiêm nghị hàng ngày để vui chơi hết mình cùng những đứa học trò “nhất quỷ nhì ma” của mình. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của K61. Dù nắng hè có gay gắt đến mấy nhưng cũng không thể tươi sáng bằng những nụ cười lấp lánh của những cô cậu học trò đang tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau.









Chặng đường phía trước dù phải rời xa vòng tay của thầy cô, bạn bè và rời xa Yên Hoà yêu dấu nhưng những ký ức đẹp sẽ luôn đồng hành với mỗi học trò trong cả cuộc đời. Buổi lễ cuối cùng, màn đại chiến bóng nước, ... tất cả sẽ trở thành “Thanh âm ký ức” trong trẻo mà đáng nhớ trong bản nhạc thanh xuân để chúng ta đã, đang và sẽ mãi yêu Yên Hoà.